

App upang mag-scan ng mga QR code ng bakuna sa COVID-19 ay magagamit na

Oktubre 12, 2021

Ang app sa pagpapatunay na sinusuportahan ng pamahalaan upang suriin ang patunay ng pagbabakuna gamit ang isang QR code ay magagamit na para sa pag-download.

Ang mga negosyo at mga organisasyon ay maaaring magsimulang gamitin ang libreng AB Covid Records Verifier app upang mabilis at madaling makumpirma ang katayuan sa pagbabakuna ng mga parokyano. Ang AB Covid Records Verifier na app ay makukuha upang i-download sa [Apple](#) at [Android](#) na mga aparato sa pamamagitan ng kani-kanilang mga tindahan ng app.

Maaaring makuha ng mga Albertan ang kanilang pinahusay na tala ng bakuna gamit ang isang QR code sa online sa alberta.ca/CovidRecords nang hindi lumilikha ng isang account.

Kapag na-scan ang isang wastong QR code, ang isang berdeng marka ng tsek ay magpapatotoo sa patunay ng pagbabakuna. Ipapakita rin nito ang pangalan at petsa ng kapanganakan ng isang tao, kung aling mga negosyo ang hiniling na suriin laban sa iba pang pagkakakilanlan. Ang app ay hindi nag-iimbak ng anumang personal na impormasyon at hindi nangangailangan ng isang koneksyon sa internet upang mapatakbo sa sandaling nai-download.

Naglalaman ang QR code ng isang ligtas na digital na lagda na nagpapatunay na ibinigay ito ng Alberta Health at napakahirap na pekein. Ang parehong teknolohiya ay ginagamit para sa ligtas na mga transaksyon sa sistema ng pagbabangko at iba pang mga industriya. Kung hindi natutugunan ng isang tao ang kinakailangan sa pagbabakuna na nakatakda sa Mga Programa ng Iksemsyon sa mga Paghihigpit o kung ang QR code ay napakialaman, ang tala ay magpapakita bilang hindi wasto kapag na-scan.

Mga kaugnay na impormasyon

[Alberta.ca/CovidRecords](https://alberta.ca/CovidRecords)

[Alberta.ca/Vaccine](https://alberta.ca/Vaccine)

[Mga aksiyon sa pampublikong kalusugan sa COVID-19](#)

[Impormasyon sa COVID-19](#)

Mga pagtatanong sa media

Steve Buick

780-288-1735

Nakatataas na Kalihim ng Press,
Kalusugan

Ang mga Albertan ay maaaring humiling ng isang naka-print na patunay ng pagbabakuna na may isang QR code mula sa isang lokal na ahente ng tanggapan ng rehistro o sa pamamagitan ng pagtawag sa 811, nang walang gastos. Ang iba pang mga paraan ng patunay sa pagbabakuna ay patuloy na tatanggapin hanggang Nobyembre 15, kasama ang mga talang papel mula sa mga nagbibigay ng bakuna o isang screenshot, o isang naka-print na tala mula sa alberta.ca/CovidRecords o MyHealthRecords.

Mabilis na mga katotohanan

- Hinihiling sa mga negosyo na magsuri para sa isang wastong ID na tumutugma sa tala ng bakuna para sa mga nasa hustong gulang na 18 pataas at may anumang uri ng patunay sa pagbabakuna.
- Ang mga QR code ay hindi dapat ibahagi sa social media dahil ipinapakita ng mga ito ang petsa ng kapanganakan at buong pangalan, bilang karagdagan sa pagpapatotoo ng patunay sa pagbabakuna, kapag na-scan. Ang QR code ay hindi konektado sa anumang ibang pangkalusugan o personal na impormasyon.
- Ang paglikha o paggamit ng isang huwad na tala ng pagbabakuna ay isang pagkakasala na napapailalim sa pag-uusig at/o mga multa ng hanggang \$100,000 para sa isang unang beses na paglabag.
- Kung may mga isyu sa pag-scan ng isang QR code mula sa iyong telepono, mag-zoom in sa code at dagdagan ang liwanag. Ang QR code ay maaaring hindi mag-scan nang maayos kung ang laki ng print ay nabawasan o ang papel na kopya ay nalukot. Huwag tiklupin ang isang kopya ng papel sa buong QR code.
- Ang mga Albertan, kasama na ang mga batang 12 taong gulang at pataas, ay kailangang ipasok ang buwan at taon ng pagbabakuna ng anumang dosis, Alberta Personal Health Number at petsa ng kapanganakan upang ma-akses ang kanilang patunay sa pagbabakuna sa isang QR code sa pamamagitan ng alberta.ca/CovidRecords.
- Ang sinumang may kulang o maling impormasyon sa kanilang tala ng bakuna o may mga isyu sa pag-akses dito, ay maaaring pumunta sa alberta.ca/CovidRecordsHelp.
- Ang mga negosyong nakakaranas ng mga isyu sa app ay maaaring makipag-ugnay sa linya ng suporta sa 1-888-527-1224 o mag-email sa covid19record@gov.ab.ca.